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สำเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 

**************************** 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร สำเนา จงพิมาย  
2 นายแสง ชะนะพันธ์  รองประธานสภาฯ ทต.ถาวร แสง ชะนะพันธ์  
3 นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 1 ศิริมาศ เบ็ญณรงค์  
4 นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 1 บาปิต้า เชษฐราช  
5 นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 1 วิเชียร ศิลปักษา  
6 นายประวุฒิ พิพวนนอก สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 1 ประวุฒิ พิพวนนอก  
7 นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 1 พรเพ็ญ ทองดล  
8 นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 2 วรรณา เนาวบุตร  
9 นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 2 ทองแดง ถุนนอก  

10 นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 2 สมคิด ศรีลาแสง  
11 นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 2 ประมวล ลำมะนา  
12 นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภา ทต.ถาวร เขต 2 โขม อ่อนวาที  
13 นางวรารัตน์ เนาวบุตร เลขานุการสภาฯ วรารัตน์ เนาวบุตร  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรี ทต.ถาวร ฐานปนิต กัณหาวัฒนานนท์  
2 นางธนิตตา วิชัด รองนายก ทต.ถาวร ธนิตตา วิชัด  
3 นางสาวธัญวรัตน์ เคนบุญ เลขานุการนายก  ธัญวรัตน์ เคนบุญ  
4 นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล ผอ.กองคลัง วิลาวัลย์ ภูยอดนิล  
5 จ.อ.หญิงสุฎาภรณ์ บุญอาจ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สุฎาภรณ์ บุญอาจ  
6 นายวินัย พุทธิชาติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วินัย พุทธิชาติ  
7 นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ สิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์  
8 นายธนากร โพธิ์ไข หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ธนากร โพธิ์ไข  
9 นางสาวการะเกศ ชุดจีน เจ้าพนักงานธุรการ การะเกศ ชุดจีน  

10 นางกาญจนา คณะวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา คณะวรรณ์  
 
ผู้เข้าประชุม 13 คน 
ผู้ไม่มาประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นางวรารัตน์ เนาวบุตร บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร มาประชุมกันจำนวน 12 ท่าน ถือ 
เลขานุการสภาฯ ว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  ขออนุญาต อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลถาวรค่ะ 
เลขานุการสภาฯ        ประกาศสภาเทศบาลตำบลถาวร 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2564 
****************** 

 ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลถาวร ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลถาวรครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น 
 บัดนี้ถึงกำหนดเวลาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 อาศัยมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
 จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร และผู้ทีสนใจทราบ
โดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
   (นายสำเนา จงพิมาย) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 

 
นายสำเนา จงพิมาย  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร ซึ่งเป็นการประชุม   
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ 
นายสำเนา  จงพิมาย  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เชิญท่าน
สมาชิกประธานสภาฯ  ตรวจเอกสารตามที่ได้ส่งให้แล้ว  มีสิ่งใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
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นางวรารัตน์  เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านนะคะ ขอแก้ไข หน้าที่
เลขานุการสภา    บรรทดัที่ 6 ขอแก้ไขผู้ที่งดออกเสียง จากประธานสภาฯ แก้ไขเป็น             

สท.พรเพ็ญ ทองดล ค่ะ และบรรทัดต่อจากกัน แก้ไขเหมือนกันค่ะจาก
ประธานสภาฯ แก้ไขเป็น สท.พรเพ็ญ ทองดล ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ขอมติครับ 
 

 ที่ประชุม   เห็นชอบ 12  เสียง 
ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565 

นายสำเนา จงพิมาย  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ 2565 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี และ
เลขานุการสภาฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 62จัตวา ให้สภา
เทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62 ตรี 
วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมี
มติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณี
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เช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มี
คำสั่งยุบสภาเทศบาล 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ 
 
นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรที่เคารพ  

ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร บัดนี้ถึง
เวลาที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวรจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้วางนโยบายไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา   
โดยมีหลักการ ดังนี้ 
สถานะทางการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1. เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,796,577.41 บาท 
2. เงินสะสม  จำนวน  36,251,524.80 บาท 
3. เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 8,800,156.94 บาท 
4. รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
5. รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
6. เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ (ปีที่ผ่านมา) พ.ศ. 2563 
รายรับจริง จำนวน 48,354,010.82 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร  จำนวน 58,865.71 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  

324,177,.90 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 230,380.29 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 

261,076.- บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน  195,855.- บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน  0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน  18,745,685.92  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 28,537,971.- บาท 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 368,746.- 

บาท 
รายจ่ายจริง   จำนวน 47,551,938.32 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง   จำนวน  13,869,996.97 บาท 
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งบบุคลากร   จำนวน  15,881,366.38  บาท 
งบดำเนินงาน   จำนวน  12,306,843.97  บาท 

 
 

งบลงทุน  จำนวน  2,972,850.-  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จำนวน  2,152,135.- บาท 
งบรายจ่ายอื่น ไม่มีนะคะ 

ต่อไปเป็นรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 368,746.- บาท 
มี การจ่ าย เงิน สะสมที่ เ พ่ื อด ำเนิ นการตามอำนาจหน้ าที่  จำน วน 
3,304,279.- บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่มีนะคะ 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ ก็ไม่มีค่ะ และงบเฉพาะการในปีที่ผ่านมาก็ไม่มีค่ะ 

 สำหรับรายรับ ประเภทรายได้ที่จัดเก็บเอง นะคะ ในปี 2563  จะขอ
อนุญาตนำเสนอ สำหรับปี พ.ศ. 2563 ในรายการเดียวกัน และ ปี 2564 
ในรายการเดียวกัน และประมาณการปี พ.ศ. 2565 ในรายการเดียวกันนี่
นะคะ 
หมวดภาษีอากร  ปี 63 58,865.71 บาท   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  324,177.90 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 230,380.29 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 261,076.- 
บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน  195,855.- บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน  0.00 บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง  จำนวน 1,070,354.90.- บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 18,745,685.92 บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 18,745,685.92 บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 28,537,970.- บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
28,537,970.- บาท 
รวมรายรับในปี 2563  จำนวน 48,354,010.82 บาท 
อันนี้คือปี 2563 ต่อไปจะนำเสนอปี 2564 นะคะ 
หมวดภาษีอากร  ปี 64 จำนวน 115,000.- บาท   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  263,500.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 268,000.-  บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 265,000.- 
บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน  200,000.- บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน  0.00 บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง  จำนวน 1,111,500.- บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 22,314,700.- บาท 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 22,314,700.- บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 32,573,800.- บาท 

รวมรายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
32,573,800.- บาท 
รวมรายรับในปี 2564 จำนวน 56,000,000.- บาท 
ประมาณการสำหรับปี 65 ที่ได้นำเสนอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ให้
ท่านได้อ่าน ศึกษาแล้ว จะขอนำเสนอ ส่วนรายละเอียดจะอยู่ที่ผู้อำนวยการ
กอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ต่อไปเป็นประมาณการรายรับของปี 2565 
หมวดภาษีอากร จำนวน 126,000.- บาท   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  296,700.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 284,000.-  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 415,000.- 
บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  86,000.- บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จำนวน  5,000.00 บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง จำนวน 1,212,700.- บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 22,761,000.- บาท 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 22,761,000.- บาท  
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 32,026,300.- บาท 

รวมรายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
32,026,300.- บาท 
รวมประมาณการรายรับในปี 2565 จำนวน 56,000,000.- บาท 

 ต่อไปนี้เป็นคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายปี พ.ศ. 2563  
งบกลาง  13,869,996.97 บาท 
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งบบุคลากร 15,881366.38  บาท 
งบดำเนินการ 12,162,013.44 บาท 
งบลงทุน 2,176,350.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน 2,152,135.00 บาท 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ปี 63 จำนวน 46,241,861.79 บาท 
ประมาณการรายจ่ายปี 2564 
งบกลาง  15,216,030.00 บาท 
งบบุคลากร 19,554,260.00  บาท 
งบดำเนินการ 14,777,960.00 บาท 
งบลงทุน   2,956,850.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน   3,494,900.00 บาท 
รวมประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณ ปี 64 จำนวน 
56,000,000.00 บาท 
ประมาณการรายจ่ายปี 2565 
งบกลาง  16,271,820.00 บาท 
งบบุคลากร 20,526,200.00  บาท 
งบดำเนินการ 14,781,280.00 บาท 
งบลงทุน   1,691,400.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน   2,729,300.00 บาท 
รวมประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณ ปี 64 จำนวน 
56,000,000.00 บาท 
ปีนี้ทำงบประมาณสมดุล เท่ากับปีที่แล้วนะคะ โดยภารกิจเราก็เพ่ิมขึ้น แต่
เราก็ยังทำงบประมาณเท่าเดิม เราต้องมีการปรับปรุงรายรับรายจ่ายให้เกิด
ความสมดุลกับภารกิจ โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในขณะที่ภารกิจเรา
เพ่ิมขึ้น ดิฉันขอนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ท่านประธานค่ะ  

โดยมีงบประมาณรายจ่ายที่ขอจ่ายแต่ละรายการตามร่างเทศ
บัญญัติที่ได้เสนอสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ต่อไป 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอขอบคุณนายกที่ได้แถลงนโยบาย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่  1 (ขั้นรับ
หลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร หรือ
จะอภิปรายก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่นั้น 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
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เลขานุการสภาฯ 2547 ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้ผู้นำ
วิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอ
ทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ ไม่รับ
หลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในวันถัดจากวันที่
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
นำเรียนเสนอท่ีประชุมสภาค่ะ ขอบคุณค่ะ  

 

นายสำเนา จงพิมาย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามเก่ียวกับการตั้งงบประมาณในหมวด 
ประธานสภาฯ หรือแผนงานใดหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเวลา 10.20 น. 

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบรายจ่าย
ประจำปี 2565 โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - คน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ งนี้ ได้มีมติ รับหลักการในร่างเทศบัญญั ติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 วาระท่ี 1 จำนวน 12        
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เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  และงดออกเสียง ไม่มี 
เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการแล้ว  
ลำดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
5.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
เลขานุการสภาฯ ถาวรทุ กท่ าน  และคณ ะผู้ บ ริห าร หั วหน้ าส่ วนทุ กท่ าน  ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติวรรคสอง ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่  2 ให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับจากสภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่าง
ข้อบัญ ญั ติ ที่ ส ภ าท้ องถิ่ น ล งมติ รับหลั กการแล้ ว  ถ้ าจะต้ องส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ข้อ 50 เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญั ตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญั ตติด้ วย  และให้
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ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  24 
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติกี่วัน ควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิก
ท่านใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 

 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศิริมาศ  
เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ดิฉันขอเสนอว่า ควรจะ
กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในวันและเวลา
ราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 
น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรอง 2 คนด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายโขม อ่อนวาที เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายโขม            
อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองครับ 

 

นางสมคิด ศรีลาแสง เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมคิด ศรีลาแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่าน

เห็นชอบกับข้อเสนอของท่าน ศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ถาวรเขต 1 ซึ่งเสนอให้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดย
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง ในวันและเวลาราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ 

 

ที่ประชุม             เห็นชอบ 12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง - คน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน 
โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่  16-18 
สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ก่อนที่จะเสนอว่าควรจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการหน้าที่แปร
ประธานสภาฯ   ญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ก่ีคน และจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญ 

เลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  คือ 

1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได้ในการตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

 

นายสำเนา จงพิมาย           ขอเชิญสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 
ประธานสภาฯ   ทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ก่ีคน เชิญเสนอครับ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรรรณา            
เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอเสนอว่า ควรพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติใน
ครั้งนี้ จำนวน 5 คน ค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ         
พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองครับ 

 

นางบาปิต้า เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนโปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ        12     เสียง 
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ไม่เห็นชอบ        -        เสียง 
งดออกเสียง       -       คน 

 

นายสำเนา จงพิมาย  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ ท่านวรรณา เนาวบุตร  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ซึ่งเสนอควรพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้ง  
จำนวน 5 คน เป็นเอกฉันท ์

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติ คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอเสนอนายวิเชียร ศิลปักษา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสมคิด ศรีลาแสง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมคิด ศรีลาแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองค่ะ 

 

นางประมวล ลำมะนา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางประมวล         
ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติเข่งกับ นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 อีก

หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ขอให้เลขานุการ
สภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
  

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้ นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอเสียงด้วยการยก

มือครับ 
 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ 12 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายวิเชียร ศิลปักษา  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
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นางประมวล ลำมะนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางประมวล               
ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอเสนอ นายโขม อ่อนวาที 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศิริมาศ          
เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองค่ะ 

 

นายวิเชียร ศิลปักษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายวิเชียร ศิลปักษา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติแข่งกับนายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 อีก

หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ขอให้เลขานุการ
สภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมครับ 

 
 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
  

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้ นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอเสียงด้วยการยกมือ

ครับ 
 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ 12 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายโขม อ่อนวาที  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 ขอเชิญครับ 

 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ  
พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางวรรณา เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร            
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองค่ะ 
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นายแสง ชะนะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายแสง ชะนะพันธ์ 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติแข่งกับ นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ขอให้
เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
  

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้ นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิก  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอเสียงด้วยการยก

มือครับ 
 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ 12 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางบาปิต้า เชษฐราช  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 ขอเชิญครับ 

 

นายโขม อ่อนวาที เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายโขม อ่อนวาที 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอเสนอ นางสมคิด ศรีลาแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ  
พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองครับ 

 

นางบาปิต้า เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติแข่งกับ นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 

อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ขอให้
เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมครับ 
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นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
  

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้ นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิก  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอเสียงด้วยการยก

มือครับ 
 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ 12 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสมคิด ศรีลาแสง  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 ขอเชิญครับ 

 

นางสมคิด ศรีลาแสง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสมคิด ศรีลาแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอเสนอ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสำเนา จงพิมาย กระผม นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรอง
ครับ 

 

นายโขม อ่อนวาที เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายโขม อ่อนวาที 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอรับรองครับ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติแข่งกับ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 

1 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ขอให้
เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมครับ 

 

นางวรารัตน์ เนาวบุตร   เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 12 คนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
  

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอเสียงด้วย

การยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ 12 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
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นายสำเนา จงพิมาย  ผมขอสรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ ลำดับต่อไปผมขอสรุปกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 
  2. นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 
  3. นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 
  4. นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 

5. นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 
     

นางวรารัตน์ เนาวบุตร  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วดิฉันขอนัดเปิดประชุมเพ่ือเลือก 
เลขานุการสภาฯ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในวันนี้หลังเลิกประชุมสภาค่ะ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  ขอบคุณเลขานุการสภา หลังเลิกประชุมกรรมการทั้ง 5 ท่าน ต้องอยู่ต่อ 
ประธานสภาฯ นะครับ เพ่ือเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ท่าน

สมาชิกครับ ขอเข้าระเบียบวาระที่ 6 ต่อเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสำเนา จงพิมาย  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางบาบิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจ
บันทึกการประชุมดังนี้ 
1. นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็น
ประธาน 
2. นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็น
รองประธาน 
3. นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 
เป็นกรรมการ 
4. นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 เป็น
กรรมการ 
5. นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 เป็น
กรรมการ 

โดยให้เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมเฉพาะร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 หลังจากนั้นก็กลับเป็นคณะกรรมการชุดเดิมค่ะ 

 

นายสำเนา จงพิมาย  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นด้วยเหมือนที่ ท่านบาบิต้า  
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ประธานสภาฯ   เสนอถ้าเห็นด้วยผมขอผู้รับรอง 2  ท่าน ครับ 
 

นายวิเชียร ศิลปักษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวิเชียร      
ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองครับ  

 

นายโขม อ่อนวาที  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายโขม  
    อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอรับรองครับ 
 

นายสำเนา จงพิมาย  มีผู้รับรองถูกต้อง ลำดับต่อไป ผมขอมติในที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ 12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง          
งดออกเสียง     -    คน 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

นายสำเนา  จงพิมาย ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางพรเพ็ญ  ทองดล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางพรเพ็ญ ทองดล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขออนุญาตสอบถามข้อสงสัยถนน
คอนกรีต จากบ้านนางดวงนภา บันเทิง ไปบ้านนายพุฒิ คุณชื่น ไม่ทราบว่า
ผิดระเบียบหรือไม่ 

 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับเรื่องนี้ ขอเชิญกอง
ช่างเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

 

นางสิริกาญจน์  สิงหภิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสิริกาญจน์             
สิงหภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขอนำเรียนว่า ถนนเส้นนี้ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นคนเสนอเข้าแผน ปี 61-65 ช่วงนั้น สท.พรเพ็ญ 
เสนอมา การจัดทำงบประมาณ ต้องนึกถึงแผนเป็นหลักนะคะ แล้วถนนเส้น
นี้ชื่อนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนนะคะ 

 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นาง
ฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขออธิบายนะคะ 
โครงการที่ทำถนน ที่ได้ทำตรงนี้คือเป็นซอยเล็ก ๆ จากแยกสวนยาง เข้าไป
หาบ้านนายบุญเรือง นาหว้า ผู้ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ดิน ได้อุทิศที่ดินให้เป็น
ของสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าเราทำโครงการ ทำถนนเข้าไปให้เขา
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก เพราะฉะนั้นโครงการนี้ ไม่ผิดระเบียบนะ
คะ เหมือนที่สมัยที่แล้วทำถนนไปเส้นบ้านนางหนูจันทร์ เซ็นนอก 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ท่าน สท. พรเพ็ญ รับทราบนะครับ ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาฯ นายกฯ ได้อธิบาย ไม่ทราบว่ามีตรงไหนที่ท่านยังมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
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นางพรเพ็ญ  ทองดล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางพรเพ็ญ ทองดล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ถ้าไม่ผิดระเบียบก็ไม่เป็นไร ขอบคุณ
ค่ะ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณ สท. พรเพ็ญ นะครับ ทีน่ำเรื่องสอบถาม จะได้ชัดเจน มีท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ 
 

นายทองแดง  ถุนนอก เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายทองแดง ถุนนอก 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอสอบถาม งบประมาณที่จะทำ 
เป็นทางตันหรือไม่ ทำไมจึงทำแค่บ้านหลังเดียว ไม่มีทางผ่านไปเส้นอ่ืน ถ้า
ไม่ผิดก็ทำได้  แต่ว่าเหมาะสมหรือไม่  อีกเรื่อง คือจะสิ้นปี  64 แล้ว 
งบประมาณที่ยังไม่ได้ทำ จะทำหรือไม่ ชาวบ้านถามมา ผมไม่สามารถตอบ
ได้ และโครงสร้างพ้ืนฐานมันน้อยไป เห็นว่าเงินก็มีตั้งเยอะ ที่เข้ามาแล้ว ผม
ไม่ไดม้ีอคตินะครับ แต่ชาวบ้านถามมา ขอบคุณครับ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณท่านทองแดงที่ถามเพ่ือความเข้าใจ จะได้ตอบคำถามได้ ขอให้ท่าน 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้ตอบคำถาม 

1.  ถนนคอนกรีต 
2. งบประมาณก่อสร้าง 

ขอให้ท่านนายกตอบคำถามด้วยครับ 
 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหา
วัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร จะขออนุญาตตอบคำถามแรกนะ
คะ ถนนที่ไปสิ้นสุดบ้านนายบุญเรือง นาหว้า ก่อนที่เราจะนำมาเข้าโครงการ 
เราได้ผ่านประชาคมให้จัดโครงการเหล่านี้เข้าสู่แผนโดยผู้นำหมู่บ้าน เมื่อเรา
จะนำโครงการที่เข้าสู่ร่างเทศบัญญัติ เราจะนำโครงการเหล่านี้มาทำ เพ่ือ
เสนอสภาฯเรา ทุกอย่างทำถูกต้อง จนถึงกระบวนการนี้ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเมื่อเข้าสู่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะทำได้เลย ต้องรองบประมาณ
พร้อมจึงจะทำได้ เมื่อพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน เราก็
สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะ ขอนำเรียนชี้แจงได้รับทราบ ส่วนเรื่องท่ี 
2 ในส่วนงบประมาณที่เราได้ตั้งอุดหนุนไว้ตอนนี้กำลังดำเนินการไฟฟ้าส่อง
สว่าง ซึ่งมีกรณีถ้าสายดับ เราจะต้องใช้งบประมาณเยอะมาก แบบประมาณ
การเรียบร้อยแล้ว อีกไม่นานคงจะได้ใช้ ตั้งงบไว้เจ็ดแสนกว่า แต่ไฟฟ้า
ประมาณการ หนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาท เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตราไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ พ่ีน้องมีความต้องการ มีความเดือดร้อน ล่อแหลมต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินเราก็ต้องทำ ขอนำเรียนว่า หากเป็นกรณีปกติซึ่งไม่มีไวรัส
โคโรนาเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
เราจะดำเนินการ เพราะเรื่องนี้เป็นภัยพิบัติที่เรากำหนดไม่ได้ว่ามันจะสิ้นสุด
เมื่อไหร่ เพราะชีวิตของพ่ีน้องประชาชนสำคัญที่สุด ถนนหนทาง สิ่งอำนวย
ความสะดวก สาธารณูปโภค ต่าง ๆ เรารอได้ แต่ชีวิตรอไม่ได้ เราจึงจำเป็น
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จะต้องทำอะไรก็ได้ที่จะต้องคงสถานะทางการคลังซึ่งมีน้อยนิดเอาไว้เพ่ือ
ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนไปก่อนแล้วในร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่มีบัญชี
โชว์เอาไว้ว่าสถานะทางการคลังของเรามีเหตุผลอย่างไร จึงขออนุญาตเรียน
ให้ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงให้ท่านได้รับทราบว่าตัวเลขมันขึ้นเพราะอะไร เงิน
จริงมีเท่าไหร่ เรียนเชิญค่ะ 

 

นางสาววิลาวัลย์  ภูยอดนิล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาววิลา
วัลย์ ภูยอดนิล ผู้อำนวยการกองคลัง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลง
งบประมาณ เกี่ ยวกับสถานะการคลั งนะคะ มี เงินฝากธนาคารอยู่  
25,796,547.41 บาท มันเป็นเงินสะสม 11,343,631.86 บาท  แล้ว
ก็เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมอีก  8,800,156.94 บาท ซึ่งเรายังไม่
สามารถใช้ได้และมีเงินรับฝากจากหน่วยงานข้างนอก เช่นเงินประกันสัญญา 
เงินรับฝากโครงการหลักประกันสุขภาพ เงินรับฝากลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถเอามาใช้ได้ ซึ่งปีนี้รายได้ที่เข้ามา ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564  มี
รายได้เข้ามา 43,334,239.77 บาท มีรายจ่ายอยู่ที่ 37,546,705.09  
บาท อันนี้ข้อมูลวันที่  9 ส.ค. งบประมาณเหลือจ่าย รับ -จ่าย เหลือที่ 
5,787,534.- บาท แต่เรามีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกระยะเวลา 2 
เดือน อยู่ที่ประมาณ 7,000,000.- บาท นะคะ ไม่มั่นใจว่าอีก 2 เดือน
ข้างหน้า จะมีเงินรายได้หรือรัฐบาลจะจัดสรรเงินรายได้เข้ามาเพ่ิมอีก
เท่าไหร่ มันก็เลยคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะได้ดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานได้
หรือไม่  อีกประการ นะคะ ขอชี้แจง เรื่องเงินสะสม เงินสะสมยอด 
36,251,524.80 บาท นะคะ เกิดจากการที่มีการบันทึกบัญชีภาครัฐ ทำ
ให้ระบบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง โดยการบันทึกทรัพย์สินเข้าในระบบเงิน
สะสม ส่งผลให้เงินสะสมมียอดเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีตามนโยบายภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ส่งผลให้เงินสะสม
เรา เพ่ิ ม ขึ้ น  3 6 , 2 5 1 ,5 2 4 .8 0  บ าท  ค่ ะ  แต่ จ ริ ง  ๆ  เรา ใช้ ได้  
11,343,631.81- บาท ขอชี้แจงเท่านี้ค่ะ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอขอบคุณ ผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจงนะครับ เงินมีแต่ยังใช้ไม่ได้ ท่าน สท. 
ประธานสภาฯ ทองแดง ครับ จากที่ท่านนายกฯ และ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่า

ท่านมีอะไรสงสัยในข้อใดอีกหรือไม่ครับ 
 

นายทองแดง  ถุนนอก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายทองแดง ถุน
นอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 2 ขอบคุณครับ ที่ผมสอบถาม
เพราะว่าเห็นตัวเงิน ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไร ผมจะได้ตอบคำถามชาวบ้ าน 
ขอบคุณครับ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณ สท.ทองแดง ทีส่อบถามเพ่ือจะได้ตอบคำถามพ่ีน้องได้ 
ประธานสภาฯ  
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นางพรเพ็ญ  ทองดล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางพรเพ็ญ ทองดล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขออธิบายที่ท่านนายกเทศมนตรี 
บอกว่าถนนไปบ้านนายหนูจันทร์ นาคไธสง นั้น มันทะลุไปทุ่งนาได้ ไม่ใช่
เฉพาะบ้านหลังเดียว 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณ สท.พรเพ็ญ ครับที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหา
วัฒนานนท์ นายกเทศมนตรี ขอนำเรียนต่อจากที่ ผอ.กองคลัง ชี้แจงเรื่อง
งบประมาณ เมื่อก่อนเวลาทำงบดุล จะแยกว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ หนี้สิน
เท่าไหร่ แต่เวลานี้ที่มันโผล่ขึ้นมาให้เห็นว่าสถานะทางการเงินเราดี มันไม่ใช่ 
เพราะเอาตัวทรัพย์สินเรามาตีเป็นเงินเข้าระบบมันเลยทำให้ยอดโชว์ และ
มันเป็นระบบบัญชีภาครัฐแบบใหม่ที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้ ขอนำเรียนว่าเวลานี้
บัญชีแนวใหม่ดูเหมือนมีเงิน แต่ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเรามีเงินแต่ไม่ทำ คือเงิน
ใช้ได้เท่าไหร่ ผอ.กองคลัง จะรู้ เขาจะดูระเบียบกฎหมายทุกบรรทัดที่จะใช้
เงิน ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ และเวลานี้ในส่วนของถนนหนทาง ไม่ได้
หมายความว่าเราประมาณการที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วจะได้ทำทุก
โครงการ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะทำโครงการ เมื่อตรามาเป็นเทศบัญญัติ
แบบนี้แล้วต้องดูควบคู่ไปกับเงิน ถึงจะทำได้  ไม่มีเงินก็ทำไม่ได้ การเงินว่า
เกิดความไม่เหมาะสมอย่างไร ขอนำเรียนว่าเมื่อไหร่ที่เราจะดำเนินการ เรา
ดูบริบทแวดล้อมทุกสิ่งอย่างนะคะ นำเรียนชี้แจงทุกท่านให้ได้รับทราบ และ
ต่อไปไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะทำโครงการเราต้องไปดูในแผน ก่อนเสนอ
โครงการเราก็ไปเข้าประชุมประชาคม ซึ่งในเวลานี้ที่ผ่านมา การประชุม
ประชาคมตำบลก็ไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด เพราะฉะนั้นก็
อยากฝากให้ที่ประชุมได้รับทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอบคุณ ท่านนายกฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบ  
ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
 
 

นายประวุฒิ  พิพวนนอก เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เคารพ กระผม นายประวุฒิ  
พิพ่วนนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ซึ่งมีเรื่องที่จะขอปรึกษา
ใน ที่ ป ระชุ ม  เกี่ ย วกั บ เท ศบ าลตำบ ลถาว ร  ผมขอตั้ งก ระทู้ ถ าม 
นายกเทศมนตรีตำบลถาวร เรื่องที่ท่านใช้อำนาจหน้าที่ตัดเบี้ยประชุม        
อปพร. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านประธานที่เคารพครับ โดยข้อระเบียบ
สร้างไว้สามารถเบิกจ่ายได้ ระเบียบก็คือกฎหมายนายกสั่งตัดเบี้ยเลี้ยง         
อปพร. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใครสั่งการให้นายกฯตัดเบี้ยเลี้ยง ท่าน
ประธานครับ นายกฯ คือผู้อำนวยการศูนย์ของ อปพร. ท่านจะลงนามหรือ
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ออกคำสั่งอย่างไรนั้น เป็นสิทธิของนายกก็จริง แต่ต้องดูด้วยข้อ กฎหมาย 
ตามระเบียบสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่นายกฯ  ใช้อำนาจ
หน้าที่หรือผลประโยชน์อย่างไรไม่ทราบ ควรพิจารณาด้วย ตามที่สมาชิก 
อปพร. ร้องขอมา ผมในนามตัวแทน อปพร. ขอพูดในพ่ีประชุมให้สมาชิกได้
ทราบ ท่านนายกฯ ก็คือผู้อำนวยศูนย์ ถ้านายกฯ พิจารณาโดยไม่ปรึกษา
สมาชิก และ อปพร. ทำงานเพ่ือจิตอาสาให้กับเทศบาลตำบลถาวร นอกเสีย
จากว่า นายกฯ จะถอนคำสั่ง ไม่ตัดเบี้ยประชุม อปพร. ซึ่งเขาก็มีหัวใจ มี
ครอบครัว แต่ไม่เงินเดือน ระเบียบก็สามารถจ่ายได้ เราไม่ควรจะไปตัด ขอ
ฝากนายกฯ ชี้แจง ปกติเราใช้งานสาธารณภัย ป้องกัน อปพร. เทศกาลต่าง 
ๆ 7 วันอันตราย หรืองานศพ และอ่ืน ๆ ที่เราใช้งานเขา แต่ถ้านายกใช้
คำสั่งตัดในช่วงนี้ ซึ่งกระบอกเสียงของ อปพร. เขาจะยุบทันที นายกฯ จะไม่
มีคำสั่ง สั่งเขาได้อีกแล้ว  ดังนั้นถ้านายกฯ ถอนคำสั่งก็น่าจะคืนมาได้ เพราะ
ผมสามารถคุยได้ แต่ถ้านายกฯ เป็นคนชี้ขาดแล้วรับประกันได้ว่าไม่มี อป
พร. อีกต่อไป ยุบเลยครับ ขอฝากแค่นี้ครับ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ท่านประวุฒิ เมื่อสักครู่ท่านตั้งกระทู้ถาม อันที่จริงมันไม่ใช่อยู่ในวาระ แต่ 
ประธานสภาฯ เป็นวาระอ่ืน ๆ แต่ก็สามารถคุยได้ ไม่ได้ตำหนิ 
 

นางพรเพ็ญ  ทองดล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางพรเพ็ญ ทองดล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขออนุญาตนะคะ ตอนที่เข้าระเบียบ
ตั้งกระทู้ถาม ท่านประธานฯ พูดเร็ว ฟังไม่ทัน และดิฉันก็เห็นด้วยกับท่าน
ประวุฒิที่ให้ดูแล อปพร. วันที่ 22 มี.ค. เป็นวัน อปพร. แห่งชาติ อย่าลืม
ดูแลพวกเขา 

 

นายสำเนา  จงพิมาย ขอขอบคุณ สท.พรเพ็ญ ตอนที่ผมอ่านระเบียบวาระเร็วเกินไป สมาชิก 
ประธานสภาฯ อาจจะฟังไม่ทัน ผมขอน้อมรับ ขออภัยด้วยนะครับ ประชุมคราวหน้าผมจะ

พูดให้ช้าลง ให้ชัดเจน ผมอาจจะพูดเร็วเกินไป ผมอยากฝากเรื่องโรคระบาด 
ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ บางคนพูดเกินจริง บางคนได้ยิน ได้ฟังอะไรมาก็
พูดต่อ  ผมอยากฝากสมาชิกทุกท่าน ก่อนจะสื่ออะไร หรือรับปากพ่ีน้อง
ประชาชน ขอให้ศึกษาให้ชัดเจน ตรึกตรองให้ดีนะครับ สิ่งใดที่จะทำได้หรือ
ไม่ได้ต้องปรึกษาหารือกันก่อนนะครับ และควรเคารพเจ้าหน้าที่  ขอฝาก
สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีอะไรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ หรือ ผอ.กอง มีอะไรฝากสภาฯ หรือไม่ครับ  

 

นางบาปิต้า  เชษฐราช เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบสลตำบลถาวรเขต 1  มีชาวบ้าน ได้สอบถาม มีข้อ
ร้องเรียนมา ดังนี้นะคะ 
1. ไฟฟ้าที่เราจะซ่อมแซมตามเสาที่ชำรุดมีเยอะ เมื่อไหร่จะซ่อมได้ อยาก

ให้ช่วยเร่งให้ด้วยค่ะ แต่ก็มีบางจุดที่ต้องการเพิ่ม 
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2. เรื่องน้ำประปา ไหลๆ หยุด ๆ ชาวบ้านสะท้อนมาเยอะ ม.3 น้ำไม่ไหล
หลายวัน พอไปดูมีคนปิดวาล์ว ปกติเปิดทุกวันหรือไม่ 

3. กลุ่มแม่บ้านฝากตามกลุ่มศูนย์โอทอป ที่กลุ่มแม่บ้านสร้างไว้ไม่แล้วเสร็จ 
อยากฝากให้นายกช่วยเร่งดำเนินการ ไม่ทราบว่านานหรือไม่ ขอบคุณ
ค่ะ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย  ขอบคุณ สท.บาปิต้า นะครับ ที่สอบถามมา  ผมทราบว่าเรื่องประปา  
ประธานสภาฯ   พนักงานเปิด-ปิดน้ำ เรื่องไฟฟ้าที่ต้องไปซ่อมไม่ทราบว่าไฟออโต้หรือไม่  

 

นางบาปิต้า  เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ส่วนมากจะอยากได้ก็เลยเต็มใจให้
เสียบไฟบ้านตัวเอง ไป ๆ มา ๆ ทำไมบ้านนี้ได้ไฟออโต้ แล้วก็ไม่อยากใช้ไฟ
บ้านตัวเองก็เลยถอดปลั๊ก 

 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต                
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอตอบคำถามตามลำดับนะ
คะ 
1. เรื่อง อปพร. มีคำสั่งใช้ อปพร. ในกิจการของเทศบาล เป็นไปโดย

ระเบียบกฎหมาย สามารถสั่งใช้ได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงได้ แต่เมื่อสถานการณ์
ทางการคลังเราไม่ดี เป็นเหตุทำให้ต้องขอรับบริจาคเงินสด สิ่งของ 
เครื่องใช้ สิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคนำมารวมไว้ที่เทศบาล ลงบัญชี
ทุกอย่าง โดยผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ดำเนินการ และตอนนี้มี
ประเด็นที่ว่าเราสั่งใช้ อปพร. ซึ่งมีจำนวนไม่มาก และเป็นผู้หญิงด้วย 
บรรยากาศที่ศูนย์กักตัว กลางคืนมีแต่ผู้หญิง เสียงสะท้อนจาก อปพร. 
ก็บอกว่ากลัว บางคนวัยรุ่น สักยันต์ ออกไปกินเหล้า ไม่สามารถที่จะ
ควบคุมหรือบอกกล่าวได้ ความปลอดภัยของผู้กักตัวและผู้ที่อยู่เวรดูแล
ความปลอดภัย บางคนบอกว่า อปพร. เป็นแค่ชาวบ้านคนนึง จะไปกลัว
ทำไม ซึ่งเขามีจิตอาสาที่จะไปดูแล น้ำใจที่เทศบาลมีก็คือ ค่าตอบแทน 
แต่ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ พิจารณาแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้ 
สถานะทางการเงินไม่ดี เรารับบริจาคโดยทำหนังสือลงนามจาก
นายกเทศมนตรี เพ่ือขอความร่วมมือให้กำนัน/ผู้ ใหญ่บ้าน ช่วย
ประชาสัมพันธ์ในการรับบริจาคเพ่ือพยุงฐานะของเทศบาลที่จะ
ดำเนินการช่วยเหลือพ่ีน้องไปได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะฉะนั้นเขาก็ทราบดี
ว่าสถานะทางการคลังเราไม่ดี เขาก็เลยมีข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือโดย
การให้ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยฯ นำมาดูแลความปลอดภัยให้ ซึ่งตรงนี้เราก็
ยอมรับตัวเองว่าสำหรับ อปพร. และ กำนัน ผญบ. เขาจะเกรงใจผู้นำ
มากกว่า และในเมื่อเขาเสนอมา มีน้ำใจ ช่วยประคับประคอง  เราก็
ยินดีน้อมรับข้อเสนอ  ตอนนี้มีผู้ช่วยแล้ว จะได้ผ่อนแรง และแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะแบ่งเบาภาระได้เราก็ต้องทำ ค่าอาหารในแต่
ละวัน 60-70 กล่องต่อมื้อ เราก็ผ่อนแรงตรงนี้โดยการประชาสัมพันธ์ 
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มีผู้มาบริจาค และหากผู้นำจะมาอยู่ให้ในช่วงกลางคืน ขณะนี้มี 2 ศูนย์ 
ศูนย์ละ 2 ท่าน เดือนนึง ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. 36,000.- บาท  ถ้านำ
งบประมาณส่วนนั้นมาแก้ปัญหา ซื้ออาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้กักตัว ก็
พอจะพยุงไปได้ ซึ่ง อปพร.ท่านตระหนักดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นอาสา ได้
หารือกับหัวหน้างานป้องกันว่าเราจะอย่างไรดี บทบาทอำนาจหน้าที่
ของ อปพร. หากท่านยังมีจิตสาธารณะอยู่ ก็มาดูแลในช่วงของภาวะ
วิกฤติ ดิฉันขอย้ำว่าในช่วงนี้ เราต้องช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วน 
หลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้ว ดิฉันยินดีที่จะดูแลให้ท่านได้รับประโยชน์
สูงสุด เรื่องการประหยัดมาตรการ เดือนแรกที่ได้เข้ามาทำงาน ค่าไฟ
เดือนละหกหมื่นกว่า เงินเดือน ค่าจ้าง เดือนละเกือบสองล้าน เดิน
สำรวจทุกกองมีตู้เย็น กาน้ำร้อน เลยสั่งให้ถอดปลั๊ก ยกเว้นกองสาธาฯ 
เพราะต้องแช่วัคซีน  และคิดว่าทำอย่างไรให้น้อง ๆ ข้าราชการที่ทุ่มเท
ทำงานให้เรา จะได้รับความสะดวกสบาย หลบแดด หลบฝน เจ้าหน้าที่
ได้รับความสะดวกในการทำงาน แต่ในยุคที่โควิดหนักหนาสาหัส ขอให้
ดูแลคุณภาพชีวิต พ่ีน้องประชาชน เป็นหลัก ส่วนประโยชน์ที่ได้ สิ่งที่
เราจะได้รับมันยังมีเวลา ถ้าสถานะทางการคลังดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้มา
ดูแลพวกเราบ้าง เรื่อง อปพร. เราจะมีการประชุมกันเพ่ือทำความเข้าใจ 
อีกรอบ คำว่าตัดงบประมาณไม่อยากให้ใช้ แต่ให้ชะลอไปก่อน ให้โควิด
ผ่านไปก่อนนะคะ 

2. น้ำประปาที่ไม่ค่อยไหล ม. 3 มีการปิดวาล์ว ซ่ึงเกิดจากความขัดแย้งใน
ชุมชน อยากให้เรียนกำนันให้ดูแลทรัพย์สมบัติที่เป็นสาธารณะ และจะ
มอบหมายให้กองช่างไปดูแลเรื่องนี้ไม่ให้บกพร่อง 

3. สำหรับกลุ่มแม่บ้าน 12 กลุ่ม อาคารตรงนั้น ด้วยเจอภาวะวิกฤต จึง
พยายามช่วยเหลือตัวเองโดยการจัดทำสถานที่วางสินค้าจำหน่าย เมื่อมี
ผู้มาเยือน ซึ่งรองบไม่ไหว ดิฉันเพ่ิงมารับตำแหน่ง 2 เดือน ขอโอกาสให้
ทำงานก่อน จะดำเนินการให้นะคะ  สมาชิกดูแลประชาชนไม่กี่หมู่บ้าน 
ดิฉันดูแลทั้งตำบลทุกหลังคาเรือน นโยบายที่ให้ไว้ต้องกระทำ แต่จะช้า
หรือเร็วขึ้นอยู่กับงบประมาณและบริบท อะไรที่ เป็นสิ่งดีและเป็น
ประโยชน์ ดิฉันก็น้อมรับ และนำไปปฏิบัติ ดิฉันทำงานทุ่มเทเต็มที่เพ่ือ
พ่ีน้องประชาชนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสำเนา  จงพิมาย  ขอบคุณนายกที่ท่านชี้แจงที่ สท.สอบถาม ไม่ทราบว่าท่าน ประวุฒิ กระจ่าง 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ครับ 
 

นายประวุฒิ  พิพ่วนนอก เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประวุฒิ  พิพ่วนน
อก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ท่านให้โอกาสผมน้อยไป เพราะ
ไม่ได้อยู่ในประเด็นกระทูถ้าม 

 

นางบาปิต้า  เชษฐราช เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรเขต 1 ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าค่ะ 
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นางการะเกศ  ชุดจีน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวการะเกศ       

ชุดจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นำเรียนเรื่องไฟที่จะซ่อมต้องรอรถน้ำ 
เราไม่มีรถกระเช้า และช่วงนี้มีโควิด พนักงานต้องไปช่วยกัน ขอเวลาสักนิด
นะคะ อุปกรณ์มีพร้อมแต่ไม่มีรถค่ะ 

 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต            
กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ในส่วนของการซ่อมไฟ เคยมี
มีกรณีเกิดขึ้น รถน้ำไปจอดแล้วเอาบันไดขึ้นซ่อม ตัดกิ่งไม้ พนักงานตก
ต้นไม้ เพราะฉะนั้นเห็นใจนะคะ เราไม่มีรถกระเช้า อาศัยรถน้ำไปจอด เอา
บันไดขึ้น ซึ่งอันตราย และช่วงโควิดขนน้ำส่งศูนย์วันละหลายรอบ อันไหนที่
ชะลอได้ก็ขอให้ สท.อธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบด้วยนะคะ โอกาสต่อไป
อาจจะเสนอขอซื้อรถกระเช้านะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสำเนา  จงพิมาย  ไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากเสนอสิ่งใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มที่านใด 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้  

ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 
     
    (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นางวรารัตน์ เนาวบุตร) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร 
 

-ตรวจถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)     ประมวล ลำมะนา (ลงชื่อ)   วรรณา เนาวบุตร (ลงชื่อ)      ศิริมาศ เบ็ญณรงค์ 

(นางประมวล ลำมะนา)  (นางวรรณา เนาวบุตร)  (นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์) 
    ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ               กรรมการ 
 
(ลงชื่อ)    ทองแดง ถุนนอก  (ลงชื่อ)    พรเพ็ญ ทองดล     
    (นายทองแดง ถุนนอก)   (นางพรเพ็ญ ทองดล) 
        กรรมการ                กรรมการ 
 
-รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ)        สำเนา จงพิมาย 
              (นายสำเนา จงพิมาย) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 


